

บริการ ต่อใบอนุญาต วิชาชีพครู ทั่วประเทศ ภายใน 11 มิ.ย. 52 นี้ เท่านั้น

นำเสนอเมื่อ : 30 พ.ค. 2552

บริการ ต่อใบอนุญาต วิชาชีพครู ทั่วประเทศ



"สก.สค." จับมือ "คุรุสภา" ลงนามข้อตกลงร่วมกัน
อำนวยความสะดวกบริการต่อ "ใบอนุญาตวิชาชีพครู" ทั่วประเทศ
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทางเขากรุง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 พฤษภาคม ที่หอประชุมคุรุสภา นายองค์กรณ์
อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา พร้อมรองเลขาธิการคุรุสภา
ลงนามข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับนายเกษม กลั่นยิ่ง
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
และคณะทำงาน
การให้บริการในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
เพื่อความสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนของงานจากเดิมที่ใช้วิธีการดำเนินการใน 5
ช่องทางคือ การจัดส่งแบบคำขอด้วยตนเอง การจัดส่งโดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
การจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ ขอยื่นต่ออายุที่สำนักงาน สก.สค.จังหวัด
และการขอยื่นต่อที่สำนักงานคุรุสภา

นายองค์กรณ์ กล่าวว่
ด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่คุรุสภาออกให้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพรุ่นแรก
จำนวน 5.7 แสนคนคนจะหมดอายุในวันที่ 8 ธันวาคม 2552

ซึ่งผู้ประกอบการวิชาชีพชุดนี้ **ต้องต่ออายุใบอนุญาตภายใน 180**

วันก่อนใบอนุญาตจะหมดอายุให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2552

ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว
โดยร่วมกับ สก.สค. ในการอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ที่ขอต่อใบอนุญาตมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
โดยนำกระบวนการทำงานที่ช่วยลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนของงานมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มช่องทางการส่งแบบ
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเพื่อเป็นการขยายบริการให้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

นายองค์กรณ์ กล่าวต่อว่า เมื่อสำนักงาน

สก.สค. ได้ทราบว่าคุรุสภาจะขยายบริการแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ทางสำนักงาน สก.สค. มีความยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของคุรุสภาอย่างเต็มที่

เนื่องจากหน่วยงานระดับภูมิภาคทุกจังหวัดอยู่แล้วและมีแนวทางร่วมกันที่จะอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาทั้งหมดไม่ต้องเดินทางมายังที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาอีกต่อไปจึงมีการลงนามขอตกลงความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้

ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์

ขอบคุณ ครับ <http://blog.eduzones.com/clip/25402>

อ.นง